

# ด่วนมาก

ที่ มท ๐๔๐๙.๒/๘ 2337



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอิษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

16 พฤศจิกายน ๒๕๕๐

เรื่อง การตรวจสอบการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของเทศบาลตำบลหนองบัววง เทศบาลตำบลหนองสอ และองค์การบริหารส่วนตำบลปะโค

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ว่ามีการทุจริตปลอมแปลงเอกสาร หรือจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้อันเป็นเท็จ จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของเทศบาลตำบลหนองบัววง จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลหนองสอ จังหวัดกาฬสินธุ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลปะโค จังหวัดอุดรธานี โดยแพร่หลายไปยังจังหวัดต่างๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย กำชับผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินการตรวจสอบการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นจากบัญชีดังกล่าวอย่างเข้มงวด

ดังนั้น เพื่อป้องกันมิให้มีการให้ทุจริตประทุมิชอบในการปลอมแปลงบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันขยายวงกว้างออกไป จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัด จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของเทศบาลตำบลหนองบัววง จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลหนองสอ จังหวัดกาฬสินธุ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลปะโค จังหวัดอุดรธานี

๒. หากพบว่ามีการใช้บัญชีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ก็ให้จัดส่งรายชื่อให้จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดอุดรธานี แล้วแต่กรณี ดำเนินการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของรายชื่อนั้น กับต้นฉบับบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ แล้วแจ้งผลการตรวจสอบให้จังหวัดที่ขอตรวจสอบความถูกต้องทราบ

๓. กรณีพบการทุจริตการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามข้อ ๑ ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี) สั่งให้ผู้นั้นพ้นจากราชการ พร้อมทั้งดำเนินคดีอาญากับผู้นั้นและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรณีที่ผู้นั้นเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ก็ให้ดำเนินการทางวินัยในฐานความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงด้วย

เพื่อให้ได้ดำเนินการตรวจสอบการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีดังกล่าวแล้วรายงานผลให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ทั้งนี้ หากจังหวัดใดไม่มีการบรรจุแต่งตั้งให้ทราบถึงกรณีในโอกาสต่อไป

๕. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ความสำคัญในการเข้มงวดกวดขันการขอใช้บัญชีในการบรรจุแต่งตั้ง ซึ่งอาจมีการทุจริตในหลากหลายรูปแบบซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่น และหากพบว่าจังหวัดใดละเลยล่าช้าหรือไม่ดำเนินการอย่างจริงจัง จะถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



พลตำรวจโท

(ธีรวัฒน์ บุตรศรีภูมิ)

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
โทร. ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๓๒

“ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด”